



ประกาศกองกิจการนักศึกษา
เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการด้านกิจการนักศึกษา

เพื่อให้นโยบายในการดำเนินงานบริหารจัดการด้านกิจการนักศึกษา สอดคล้องตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งกองกิจการนักศึกษามีภารกิจหลักในการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคสมัยแห่ง “VUCA World” กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงขอประกาศนโยบายการบริหารจัดการด้านกิจการนักศึกษา ตามพันธกิจของหน่วยงานและบริบทเปลี่ยนแปลงไปตามแนวทางของ “STARS” โดยมีรายละเอียดดังนี้

S	หมายถึง	Student Activities
T	หมายถึง	Technology
A	หมายถึง	Assurances
R	หมายถึง	Resilience
S	หมายถึง	Staff

๑. S = Student Activities (การส่งเสริมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา)

กองกิจการนักศึกษาให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาผ่านงานกิจกรรมนักศึกษาและงานกีฬา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเข้าสังคม การปรับตัว การเข้าใจตนเอง การเลือกอาชีพ การพัฒนาด้านปัญญา การส่งเสริมสมรรถภาพของร่างกาย การจัดการด้านอารมณ์ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาบุคลิกภาพ และการสร้างภาวะผู้นำ เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

๒. T = Technology (การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการด้านกิจการนักศึกษา)

กองกิจการนักศึกษาให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีของนักศึกษาเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับไวในโลกยุคปัจจุบัน ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการรู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยีด้วย ในขณะเดียวกัน กองกิจการนักศึกษาก็ให้ความสำคัญกับการนำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการด้านกิจการนักศึกษา สามารถปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทำระบบสารสนเทศด้านกิจการนักศึกษา ภายใต้การกำกับดูแลของบุคลากร กองกิจการนักศึกษา

๓. A = Assurances (การพัฒนการทำงานผ่านระบบประกันคุณภาพการศึกษา)

กองกิจการนักศึกษาให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๘ ที่ได้กำหนดให้หน่วยงานที่สังกัดสถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา และให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง กองกิจการนักศึกษาจึงนำระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษามายูบรวมการกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาในด้านต่าง ๆ ซึ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครอบคลุมครบ ๕ ประเภทกิจกรรม ได้แก่ (๑) กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กำหนดโดยสถาบัน (ความรู้คู่คุณธรรม) (๒) กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ (๓) กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสีงาม (๔) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และ (๕) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

๔. R = Resilience (การสร้างภาวะล้มแล้วลุกไวผ่านการจัดการบริการและสวัสดิการนักศึกษา)

กองกิจการนักศึกษาให้ความสำคัญกับการสร้างภาวะล้มแล้วลุกไวด้วยการจัดการบริการและสวัสดิการนักศึกษา เพื่อสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ผ่านการจัดการบริการ ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ การให้คำปรึกษาทางวิชาการ การแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา การบริการด้านสุขภาพอนามัย และการรักษาพยาบาลในเบื้องต้น การบริการด้านทุนการศึกษา การบริการด้านสถานที่จัดกิจกรรม/รถยนต์ปัส/ห้องอ่านหนังสือ/ประกันอุบัติเหตุ การให้ระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัยของอาคารกิจกรรมนักศึกษา การบริการจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การบริการให้คำปรึกษาด้านการผ่อนผันรับราชการทหาร และการศึกษาวิชาทหาร ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บริการเหล่านี้ครอบคลุมถึงการให้บริการแก่นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางร่างกายและนักศึกษาพิการด้วย

๕. S = Staff (การพัฒนาบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา)

กองกิจการนักศึกษาให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องต่อการบริหารจัดการด้านกิจการนักศึกษา การเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านต่าง ๆ ให้มีองค์ความรู้ มีใจบริการ มีความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ อย่างเคร่งครัด โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนการอุทิศเวลาให้กับทางราชการอย่างเต็มที่ สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน มีความรัก ความสามัคคี มีจิตสำนึกรักองค์กร มุ่งฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมในด้านการปฏิบัติงานและด้านอื่น ๆ อยู่เสมอ

จากนโยบายการบริหารจัดการด้านกิจการนักศึกษาที่กล่าวมานี้ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงมีเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาโดยการบูรณาการระบบการเรียนการสอนเข้ากับการจัดกิจกรรม นอกหลักสูตร ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมทั้งภารกิจในการขับเคลื่อนการพัฒนานักศึกษาร่วมกับ คณะกรรมการองค์การนักศึกษา (อคมร.) และสมาชิกสภานักศึกษา (สมร.) เพื่อยกระดับนักศึกษาให้มีคุณสมบัติ ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้วยการพัฒนาทักษะ ๔ ด้าน ได้แก่

๑. Hard Skill = การพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างองค์ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อรองรับกับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

๒. Soft Skill = การพัฒนาทักษะทางด้านบุคลิกภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีความอดทน ต่อสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถควบคุมอารมณ์ได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

๓. Technological Skill = การพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยี โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักศึกษาให้สามารถใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันและรู้เท่าทันการทำงานของเทคโนโลยี

๔. Moral Skill = การพัฒนาทักษะทางด้านคุณธรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ ต่อหน้าที่ ต่อตนเอง และต่อผู้อื่น และเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ครอบคลุม และสังคมส่วนรวม

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(รองศาสตราจารย์จักรี ไชยพินิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา